

### จังหวัดภูเก็ต (ไข่มุกแห่งอันดามัน)



จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ ๕๔๓.๐๓๔ ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่ ๒๗ ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕๗๐.๐๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๕๖,๒๗๑.๒๕ ไร่ เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ยืนหนึ่งในเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ นับว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ที่มีหาดทรายสวยงามพร้อมน้ำทะเลที่ใสสะอาด และเกาะที่หลากหลายพร้อมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ให้เดินทางมาสัมผัส ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้

### สถานการณ์ด้านการส่งเสริมการลงทุน

การลงทุนในจังหวัดภูเก็ต ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๖ (ม.ค.- พ.ค.) มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจำนวน ๖๕ โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน ๓๒,๒๕๖.๒ ล้านบาท การจ้างงานจำนวน ๕,๐๘๘ คน สำหรับโครงการที่อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2566 (ม.ค.- พ.ค.) จำนวน 3 โครงการ เงินลงทุน 408.2 ล้านบาท ประกอบด้วย กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กิจการโรงแรม และกิจการ software

การเดินทางมาเยือนภูเก็ต (ไข่มุกแห่งอันดามัน) เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บีไอไอสุราษฎร์ฯ ซึ่งนำโดยนางเรไร รักศิลป์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปให้คำปรึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจเปิดดำเนินการ ประชาสัมพันธ์การขอรับการส่งเสริมการลงทุน เช่น มาตรการ SMEs และตรวจเปิดดำเนินการ สำหรับบริษัทต่างๆ ดังนี้

### บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)



เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางเรไร รักศิลป์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้คำปรึกษาและตรวจเปิดดำเนินการ ให้กับคุณมนสิทธิ์ ชาวประเสริฐ ผู้จัดการส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) โครงการนี้ ตั้งอยู่ที่ ๘๑

หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาด ๐.๔๒๘ เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ ภูเก็ต

สำหรับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และให้บริการด้านสาธารณูปโภค เป็นภาคเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า (IPP) และธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และไอน้ำ (Cogeneration) จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นเพื่อการอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้าในเขตมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และเขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยบริษัทได้รับการส่งเสริมแล้วทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ

### บริษัท เซาท์ อีสท์ เอเชีย(เอส.อี.เอ.)เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด



ปีโอไอสุราษฎร์ฯ ได้ให้คำปรึกษา การเปิดดำเนินการให้กับ Mr.Michael Robert Tasker กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์ อีสท์ เอเชีย(เอส.อี.เอ.)เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ตั้งโครงการ ๕๐/๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากดง อำเภอดงหลวง จังหวัด ภูเก็ต เป็นกิจการผลิตผ้าใบเรือ และ ผ้าใบทรมโพลีนสำหรับเรือ ประเภทกิจการ ๓.๔ กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน โครงการนี้ผลิตผ้าใบเรือ ที่ใช้ในการแข่งขันหรือกีฬาแล่นเรือชนิดต่างๆ เช่น เรือใบออฟติมิสต์ เรือใบเลเซอร์ เรือใบโอเค เรือใบมีด เรือใบโอเค เรือยอร์ช รวมทั้งเรือใบในประเภท catamaran เช่น เรือโฮบีแค้ท และเรือไทรมารัน เป็นต้น

### บริษัท ทิล มารีน จำกัด



ปีโอไอสุราษฎร์ฯ ได้ให้คำปรึกษาและ ตรวจเปิดดำเนินการให้กับคุณกันยสินี โชติการเริงชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิล มารีน จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ของ DISCOVER CATAMARAN ซึ่งเป็น บริษัทนำเที่ยวโดยมีบริษัทในกลุ่มดำเนิน กิจการให้เช่าเรือท่องเที่ยว โดยมีเรือท่องเที่ยวไว้ให้บริการ ๑ ลำ ชื่อเรือ ซูปเปอร์ มาริโอ ให้บริการเดินเรือ ท่องเที่ยวแบบเหมาลำในลักษณะ PRIVATE CHARTER ในเส้นทาง บริเวณเกาะภูเก็ตตอนล่างและด้านตะวันออก ในการนี้ ผทท.๖ ได้แนะนำการยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการเรือนำเที่ยวเพิ่มเติม โดยบริษัทมีแผนจะขยาย กิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวอีกหลายโครงการ

### บริษัท อควาเวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด



ปีโอไอสุราษฎร์ฯ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับช่างฝีมือและ การใช้สิทธิด้านภาษีให้กับคุณ Vekneswaramurtny Lethirapathy กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควาเวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (สัญชาติมาเลเซีย) ซึ่งประกอบธุรกิจ พิพิธภัณฑสัตว์น้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ตารางฟุต ที่ประเทศ มาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สำหรับโครงการนี้ เป็นกิจการพิพิธภัณฑสัตว์น้ำ มีพื้นที่ ๙,๖๔๗ ตารางเมตร ประเภท 7.22 กิจการเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ประเภทย่อย 7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑสัตว์น้ำ ที่ตั้งโครงการ ๑๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลวิชิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

## ชี้อัตรารถยนต์ แบริดชี้อัวหนึ่งเดียวในจังหวัด



การมาเยือนภูเก็ตครั้งนี้ คณะฯ บีไอไอสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสเข้าพบคุณเกียรติศักดิ์ จันทร์เวียงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตแสงจัน ๒๐๑๒ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ในมาตรการ SMEs สำหรับการผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร

บริษัท ภูเก็ตแสงจัน ๒๐๑๒ จำกัด ตั้งโครงการอยู่ที่เลขที่ ๑๖๘

หมู่ ๑ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประกอบกิจการผลิตซอส และเครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น ชี้อัวขาว ชี้อัวดำ เต้าเจี้ยว และเต้าซี่ เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ “ตรารถยนต์” โดยเริ่มต้นมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของคุณเกียรติศักดิ์ซึ่งเดินทางมาจากเมืองจีนได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ครอบครัวได้มีการทดลองหมักชี้อัวไว้ใช้เอง ในครัวเรือน จากนั้นก็เริ่มการแจกจ่ายให้คนจีนด้วยกันก่อน หลังจากนั้นชี้อิวที่ครอบครัวของคุณเกียรติศักดิ์ ผลิตขึ้นก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แบบบอกต่อปากต่อปาก รสชาติถูกใจ โดยเฉพาะในหมู่คนจีนในภูเก็ต เมื่อเริ่มมีคนสนใจมากขึ้น จึงนำไปสู่การเปิดขายคู่กับการเปิดร้านขายของชำในสมัยนั้น ยุคเริ่มแรกเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ก็ประมาณ ๘๐ ปีแล้ว เป็นสูตรสกรกเกี้ยน หมักในโองดิน ด้วยกรรมวิธีการแบบธรรมชาติ ถ่ายทอดวิชากันมาเป็นร้อยปี

สำหรับ “ตรารถยนต์” นั้น มีที่มาจากพาหนะที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณเกียรติศักดิ์ใช้เดินทางมายังประเทศไทย เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการเดินทางจากถิ่นฐานบ้านเกิดสู่เมืองไทย และปัจจุบันนี้ชี้อิวขาวตรารถยนต์ ของบริษัท ภูเก็ตแสงจัน ๒๐๑๒ จำกัด เป็นเจ้าเดียวที่ยังผลิตอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ยังขายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และในปัจจุบันลูกค้าได้เข้ามาช่วย โดยได้เพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการขายออนไลน์ด้วย



## มุมมองของนักส่งเสริมการลงทุน

จังหวัดภูเก็ตนั้น นอกเหนือจากมีชื่อเสียงในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามน่าประทับใจแล้ว ยังมีชายหาดที่งดงามและสวยจนติดอันดับโลก ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตปีละหลายล้านคน ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตยังคงขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรงแรม และเรือสำราญ เป็นต้น

ปัจจุบันนอกจาก บีไอไอ ให้การส่งเสริมประเภทกิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังมีกิจการที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อเชื่อมโยง และเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวได้อีกด้วย คือ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล

หรือดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตไปสู่เมืองอัจฉริยะ Smart city นอกจากนี้ ก็ยังมีกิจการที่เหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ต คือ กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ และการขนถ่ายสินค้า เป็นกิจการที่น่าลงทุนเพิ่มได้อีก เพราะจังหวัดภูเก็ตมีท่าเรือขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเรือสำเภา และการขนส่งสินค้า ภูเก็ตจึงยังคงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพของพื้นที่ที่น่าลงทุนได้อีก